

ก้าวท้าใจ

100 วัน 100 กิโลเมตร



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ อาคารสวนกีฬากระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

โครงการก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร ในปีนี้ เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน Season 1 และ 2 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง 1.3 ล้านคน ซึ่งพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้มีการ Live Streaming พิธีเปิดกิจกรรมให้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ



โดยกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ทำได้ง่าย สนุกสนาน และมีความท้าทาย มุ่งเน้นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน ท่านจะได้สะสมแต้มสุขภาพ (Health Point) เพื่อลุ้นรับรางวัลมากมาย โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และเริ่มสะสมแต้มสุขภาพพร้อมกันวันที่ 1 มี.ค. – 8 มี.ย.64 ผ่าน Line: @THNVR



และอีก 1 โลกที่ของงานในครั้งนี้ เป็นการกล่าวทักทายจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไปยังพี่น้องชาวสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการทำให้ทุกท่านร่วมกันรักษาสุขภาพด้วยการร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร อีกทั้งได้มีการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณหมอเอ็ก (นพ.คุณวัฒน์ จินทรลาวัณย์) และคุณตีซ่า (กัญติชา ชุมมะ)

ในส่วนของงานขับเคลื่อนการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จำนวน 21 หน่วยงาน ได้แก่ ก.แรงงานและสวัสดิการสังคม ก.ศึกษาธิการ ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก.การท่องเที่ยวและกีฬา ก.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บ.กลุ่มเซ็นทรัล จก. บ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล จก. บ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จก.(มหาชน) บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จก.(มหาชน) บ.เนสท์เล่ (ไทย) จก. บ.ดัชไมล์ จก. บ.วอริทซ์ สปอร์ต จก. บ.นิคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) บ.เอเชียบิวตี้ จก. บ.เบรนด์ ชันโทรี (ประเทศไทย) จก. บ.เอไอเอ จก. บ.เมืองไทยประกันชีวิต จก.(มหาชน) บ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จก.(มหาชน)

ติดตามข่าวสารกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 ได้ที่ Facebook Fanpage: ก้าวท้าใจ